



ISSN.01257765
NEWSLETTER

ดอนข้งใหญ่

PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

<http://oem.pbru.ac.th/pr>

ปรัชญา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ยึดมั่นในแนวทางการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อปวงชนและเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ปีที่ 31 ฉบับที่ 34

วันที่ 28 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2552



ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2552 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ชั้น 9 อาคารวิทยากริมย์ สารະสำคัญของการประชุมที่ควรทราบมีดังนี้

1. ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ"โครงการพัฒนาแผนแม่บทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีบนพื้นฐานการวิจัยเชิงพื้นที่" ซึ่งที่ประชุมเห็นด้วยที่มีการจัดทำแผนแม่บทและเสนอแนะให้มีการวิเคราะห์ จัดลำดับและนำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้าต่อไป
2. ที่ประชุมแต่งตั้งให้ ศ.ดร.เจเลียว บุรีภักดี เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยฯ เมื่อมีอาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (ตามมาตรา 16)
3. ที่ประชุมอนุมัติหลักสูตร โดยให้นำข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปปรับแก้ไขให้สมบูรณ์ ดังนี้
 - 3.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรใหม่) พ.ศ.2552
 - 3.2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรใหม่) พ.ศ.2552
 - 3.3 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจ (5 สาขาวิชา) ได้แก่ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการบัญชี โดยเพิ่มกลุ่มวิชาปฏิบัติการสหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต และเลือกกลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5 หน่วยกิต หรือกลุ่มวิชาปฏิบัติการสหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต
4. ที่ประชุมอนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 1,032 คน ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 คน ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 19 คน ปริญญาตรี 975 คน และบัณฑิตศึกษา 37 คน
5. ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งให้ ผศ.พินันท์ คงคาเพชร ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาสถิติ ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2551

6. ที่ประชุมให้ความเห็นชอบระเบียบและข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยฯ โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม ดังนี้

6.1 ระเบียบสภาฯ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการพนักงาน พ.ศ.2552

6.2 ข้อบังคับสภาฯ ว่าด้วยการดำรงตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ พ.ศ. 2552

6.3 ข้อบังคับสภาฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และการพิจารณากำหนดตำแหน่ง

7. ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกตัวแทนจากกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยให้นายพงศ์ศักดิ์ จิรัชัยประวีตร เป็นประธานกรรมการสรรหาคุณสมบัติ และเป็นประธานกรรมการสรรหา ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และมอบหมายให้นายพิชัย ข้าเพชร เป็น กรรมการสรรหา

8. ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ(ร่าง) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจำตำแหน่ง และครุยอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ... (ตามข้อเสนอแนะของ สกอ.)

9. ที่ประชุมรับทราบเรื่องดังนี้

9.1 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0508/ก8512 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2551 เรื่องการเสนอขอโปรดเกล้าแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นไป ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2551

... อ่านต่อหน้า 10

จดหมายแจ้ง



อ่านต่อฉบับใหญ่ได้ที่
<http://oem.pbru.ac.th/pr>

เจ้าของ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : 0-3249-3300-307 โทรสาร 0-3249-3308
<http://oem.pbru.ac.th/pr>

ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.เอกศักดิ์ บุตรลับ อธิการบดี
รศ.สุเทพ ลิ้มอรุณ
ผศ.สุรินทร์ สายกฤษณะ
ผศ.ศรัชัย เย็นเปรม
ผศ.รวีวงศ์ ศรีทองรุ่ง
ผศ.จรัญญ์ พิริยะนันท์
ผศ.วิทยา รัตนศิริวัฒน์
ผศ.สมบูรณ ขจรเดชะศักดิ์
รศ.ชัยยศ วีระเดชพงศ์

บรรณาธิการ : ผศ.รพีพรรณ เทียมเดช
หัวหน้ากองบก. : นางอัญญา ถาวรเวช
กองบรรณาธิการ : นายเสรี ถาวรเวช
นางสาวสุนันทา รักษาราษฎร์
: ที่งานเครือข่ายประชาสัมพันธ์
คณะ/สำนัก/สถาบัน



เรื่องแจ้งเชิญ-เหลือง

กิจกรรมสำคัญในช่วงเดือนนี้ จะเป็นการประชุมสำคัญ ๆ ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ และการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งผ่านพ้นไปแล้ว นอกเหนือจากนั้นเป็นการประชุมย่อย ๆ เพื่อเตรียมงาน คือ การประชุมคณะกรรมการบริหาร การประชุมเพื่อเตรียมงานรับการตรวจเยี่ยมจาก กพร. เป็นต้น และในวันที่ 25 มกราคม เป็นวันตรุษจีน ขอให้ทุกท่าน "ซึ่งเจียยู่อี่ ซึ่งนี้ฮวดใช้"

ในเดือนกุมภาพันธ์ กิจกรรมที่สำคัญยิ่งคือ พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 ฝึกซ้อมที่มหาวิทยาลัย ในวันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ จำนวนนักศึกษาที่มีสิทธิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี 2,710 คน และปริญญาโท 71 คน ซึ่งทำนอธิการบดีได้ประชุมผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมรับรองบัณฑิตจะได้จัดพิธีให้สมบูรณ์และสมเกียรติ ในปีนี้จะมีพิธีฉลองบัณฑิตการเตรียมการจัดสถานที่ฝึกซ้อมให้เย็นสบายและทันสมัยเพื่อให้บัณฑิตสบายใจและมีทักษะการซ้อมที่ดี บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานรับติดต่อด่วนที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สอบถามรายละเอียดที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 0-3249-3279, 0-3249-3312, หรือ 0-3249-3300-307 ต่อ 1106, 1111, 1166, 1141 Website: <http://acad.pbru.ac.th> หรือ <http://service.pbru.ac.th>

ส่วนคณะกรรมการบริหารงานของมหาวิทยาลัยขณะนี้คณะกรรมการชุดต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว คือ

1. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มี ศ.ดร.เจลิยว บุรีภักดี เป็นอุปนายกสภาฯ
2. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มี พลเอกสุรินทร์ พิกุลทอง เป็นประธานกรรมการ มี อาจารย์ณรงค์ ตั้งคะพิภพ เป็นรองประธาน
3. คณะกรรมการสภาวิชาการ มี ศ.ดร.เอกศักดิ์ บุตรลัษ อธิการบดีเป็นประธาน มี รศ.สุเทพ ลิ้มอรุณ เป็นเลขานุการ
4. คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มี อาจารย์สำโรช

เพื่อกับข่าว เป็นประธาน และมีอาจารย์ ปิยวรรณ คุณสินธุ์ เป็นเลขานุการ

อธิการบดีได้เรียบร้อยแล้ว คือ ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม ยังเหลือคณะผู้บริหารที่จะต้องมีการสรรหาต่อไป คือ รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเร็ว ๆ นี้

กิจกรรมสุดท้ายที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน คือ การประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2552 ซึ่งเปิดรับทั้งระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มีสาขาวิชาใหม่ที่เปิดสอน อาทิ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น สาย คบ. 5 ปี สาขาวิชาภาษาไทย พลศึกษา เป็นต้น เป็นทางเลือกให้แก่นักเรียนที่ควรเลือกเรียนสถาบันที่ดี ใกล้บ้าน ค่าใช้จ่ายน้อย แต่มีคุณภาพ สอบถามรายละเอียดที่ สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 0-3249-3279, 0-3249-3312, หรือ 0-3249-3300-307 ต่อ 1106, 1111, 1166, 1141 Website: <http://acad.pbru.ac.th> หรือ <http://service.pbru.ac.th>

กิจกรรมสำคัญในช่วงนี้คือ การส่งบัณฑิต และการรับผู้ที่จะเป็นบัณฑิตต่อไป เหมือนดังคำเปรียบเปรยที่ว่า "เปรียบเสมือนเรือจ้าง" ที่นำผู้สำเร็จไปส่งถึงฝั่ง และไปรับผู้โดยสารใหม่เพื่อนำไปส่งให้ถึงฝั่งอย่างปลอดภัยอีก ปีแล้วปีเล่า อย่างไรก็ตามถึง "เรือ" ที่บรรทุกผู้โดยสารบ้าง หันกลับมาเยี่ยมและคิดว่าจะทำอะไรเพื่อมหาวิทยาลัยที่รักของพวกเขาอย่างไรต่อไป ... สวัสดิ์ ...

**พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร
บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ประจำปี พ.ศ. 2551
ในวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552
ณ อาคารใหม่สวนอัมพร กรุงเทพฯ ฯ
ฝึกซ้อม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ 2552**

กองพัฒนานักศึกษา

Division of Student Development, Phetchaburi Rajabhat University.



ขอยกย่องนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นางนันทวรรณ เอมนุกุลกิจ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้จัดส่ง นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 "หัวหมากเกมส์" ระหว่างวันที่ 11-18 มกราคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก นักกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยในการชนะเลิศการแข่งขันกีฬาและได้รับเหรียญรางวัลจำนวน 3 เหรียญ ได้แก่



- รางวัล

ชนะเลิศ

(เหรียญทอง) กีฬาวิ่ง 10,000 เมตร ได้แก่ นางสาวรัตนพันธ ฤทธิเลิศ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) กีฬาวิ่ง 5,000 เมตร ได้แก่ นางสาวรัตนพันธ ฤทธิเลิศ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) กีฬามวยสากล

รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 54 กก. ได้แก่ นายกอบชัย ลบโลกา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ในการนี้มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีและขอยกย่องนักกีฬาดังกล่าวที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมา ณ โอกาสนี้



ACC รับสมัครพนักงาน

งานบริการและสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า บริษัทแอดวานซ์ คอนแทคเซ็นเตอร์ จำกัด หรือ ACC เป็นผู้ให้บริการลูกค้าสัมพันธ์ หรือ Call Center เกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ GSM ต้องการรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง นักศึกษาที่สนใจติดต่อได้ที่แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 21 อาคารพลโยธิเนเพลส (วันจันทร์-ศุกร์) โทร. 02-2719300 ต่อ 68181 หรือที่ <http://www.acc-contactcenter.com> และดูรายละเอียดได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา

รับสมัครพนักงานธนาคาร

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) เปิดรับสมัครบุคลากร จำนวน 2 อัตรา ได้แก่ เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า แนะนำ และให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับการใช้บริการสาขา รับฝาก-ถอน เงิน แนะนำผลิตภัณฑ์ของธนาคาร และให้บริการด้านสินเชื่อต่าง ๆ

ผู้ใดสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.032-493-000-1 หรือสมัครได้ที่ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ในเขตพื้นที่ หรือ www.tmbbank.com ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552

อบรมแรงงานไทยเพื่อความมั่นคงในอาชีพ



ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา แจ้จว่า กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการอบรมแรงงานไทยเพื่อความมั่นคงในอาชีพ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2552 ณ ห้องประชุม 612 อาคารสำนักวิทยบริการและสารสนเทศ โดยในการจัดอบรมครั้งนี้มีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้าร่วมการอบรมจำนวน 100 คน นักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพการจ้างงาน สภาพการทำงานในสถานประกอบการและมีความรู้ในเรื่องสิทธิประโยชน์และหน้าที่ของลูกจ้างตามกฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มีความสุขในการทำงาน รักองค์กร รักงาน และมี วินัยในการทำงาน เป็นการสร้างจิตสำนึกในการเป็นคนดี มีจริยธรรมในการทำงาน และเป็นการสร้างความพร้อมและเตรียมตัวก่อนจะเข้าทำงาน นักศึกษาสามารถนำความรู้จาก การอบรมมาพัฒนาตนเอง ให้เป็นแรงงานที่มีคุณภาพตามที่สถานประกอบการต้องการ และมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพต่อไป

กองทุน ดร.โหมยง โต๊ะทอง ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา ได้พร้อมใจกันก่อตั้งกองทุน ดร.โหมยง โต๊ะทอง ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2552 ณ ห้องบัณฑิตศึกษา 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกศักดิ์

บุตรลับ เป็นประธานในพิธีกองทุน ดร.โหมยง โต๊ะทอง ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้ก่อตั้งขึ้นเนื่องในโอกาสที่ ดร.โหมยง โต๊ะทอง ได้เกษียณอายุราชการ หลักสูตรฯได้ตระหนักถึงคุณงามความดีและความรู้ความสามารถอันสูงส่งยิ่งของท่านที่ได้ช่วยให้เกิดความสำเร็จในการก่อตั้งและการดำเนินงานของหลักสูตรจนกระทั่งมีความเป็นปึกแผ่น ทั้งในด้านการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัยและการประสานงานของทุกฝ่าย ดังนั้นทุกคนจึงได้ร่วมกันก่อตั้ง กองทุนขึ้น เพื่อเป็นเกียรติแก่ท่าน



ในโอกาสนี้ ดร.โหมยง โต๊ะทอง ได้สละทุนทรัพย์ส่วนตัวสมทบเข้ากองทุน จำนวน 50,000 บาทอีกด้วย ปัจจุบันกองทุนจึงมีเงินสะสม จำนวน 100,000 บาททุนทรัพย์จากกองทุนนี้ จะนำไปใช้เพื่อประโยชน์การดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา อันจะบังเกิด คุณประโยชน์แก่ท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป

หลักสูตรฯ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ขอขอบคุณ ดร.โหมยง โต๊ะทอง และขออำนาจแห่งความปรารถนาดีจากทุกฝ่ายอำนวยให้กองทุนนี้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ต่อจากนั้นหลักสูตรฯได้มีกิจกรรมการสร้างความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 2 โดยมีนักศึกษานำเสนอและ อภิปรายประเด็นการวิจัย ในเรื่องต่าง ๆ ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาตลอดทั้งวัน

ความสัมพันธ์ไทย-จีนที่มั่นคง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากวิทยาลัย ภาษาดังประเทศตงฟาง สาธารณรัฐประชาชนจีนที่มาเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2552 ผู้บริหารจากจีนมา 3 ท่าน คือ Professor Zhou Yi อธิการบดี , Mr.Huang Kejin ผู้ช่วยอธิการบดี และคณะคณาจารย์ยุโรป และ Mr.Wei Zhaozhou ผู้ช่วยอธิการบดี ได้เยี่ยมคารวะพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2552 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 9 และเวลา 10.00 น. ได้พบคณาจารย์คณาจารย์และสังคมศาสตร์และคณะที่ห้องประชุม 126 หลังจากนั้นได้ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยในวันที่ 20 มกราคม 2552 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยชั้น 9

การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเริ่มด้วยการชมวีดิทัศน์และนำมหาวิทยาลัย, ผศ.ดร.เอกศักดิ์ บุตรลับ อธิการบดี กล่าวต้อนรับ ผศ.ศรัชัย เย็นเปรม รองอธิการบดี กล่าวแนะนำผู้บริหารที่มาพร้อมต้อนรับและดำเนินรายการ

Professor Zhou Yi อธิการบดีวิทยาลัยภาษาต่างประเทศตงฟาง กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการมาเยี่ยมครั้งนี้คือมาเยี่ยมเพื่อนเก่า มาพบนักศึกษาจีนที่มาเรียนที่นี้จำนวนมาก และจะมาทำงานวิจัยเปรียบเทียบวรรณกรรมพื้นบ้านไทย-จ้วง ที่มีประเพณีและภาษาที่คล้ายกัน โดยทำงานร่วมกับ ผศ.ดร. ปัญญา การพานิช และ ผศ.ศรัชัย เย็นเปรม

หลังจากนั้นเป็นการประชุมร่วมกันเพื่อติดตามผลการดำเนินงานในเรื่องหลักสูตรคุณภาพและประสิทธิภาพการเรียนการสอน ความประพฤติกติและการปฏิบัติตนของนักศึกษา ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการเตรียมการในปีการศึกษาหน้าที่จะส่งนักศึกษามาเรียนเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากสาขาวิชาภาษาไทย คือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และขอแสดงความยินดีล่วงหน้าที่วิทยาลัยภาษาต่างประเทศตงฟาง จะได้รับอนุมัติให้ขยายการเปิดสอนในสาขาวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเวียดนามในระดับปริญญาตรี

ในวันที่ 21 มกราคม 2552 คณะผู้บริหารจีนจะได้พบกับนักศึกษาที่มาเรียนเวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 129

เพื่อให้กำลังใจและติดตามผลการเรียน

จากการประชุมร่วมกันครั้งนี้ เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งมิตรภาพและความเป็นเพื่อนเก่าที่แท้จริง แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยภาษาต่างประเทศตงฟางที่จะแน่นแฟ้นและมั่นคงตลอดไป.

การแสดงวิพิธทัศนา



นักศึกษาสาขาวิชานาฏยการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการแสดงละครพื้นทางเรื่อง ลิลิตพระลอ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2552 เวลา 13.00-15.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การแสดงนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการมเพื่อนรำ 5 และรายวิชาบัณฑิตทำรำเด่น อำนวยการฝึกซ้อมโดย ผศ.โสภากิมวังตะโก ประธานสาขาวิชานาฏยการแสดง และอาจารย์จิตสุภวัฒน์ สำราญรัตน์ นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จาก ผศ.รพีพรรณ เทียมเดช ประธานสาขาวิชาภาษาไทย และอาจารย์พัชรินทร์ แจ่มจำรูญ นำนักศึกษาจีนเข้าชมการแสดงในครั้งนี้ด้วย

ข่าวจากงานทรัพย์สินและรายได้

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ต้องการจัดหาผู้รับเหมาดำเนินการจำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึกในบริเวณมหาวิทยาลัย ในวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร โดยให้บริการแก่บัณฑิต ผู้ปกครอง ญาติและมิตรสหายของบัณฑิต เพื่อเป็นการแสดงความยินดีแก่บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปี พ.ศ. 2552 ผู้สนใจยื่นซองเสนอคำตอบและรายละเอียด การดำเนินการได้ที่ งานทรัพย์สินและรายได้ อาคารวิทยากรมัย ชั้น 1 ในวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2552 ตั้งแต่เวลา 08.30-10.00 น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันเดียวกันหลังเวลา 10.00 น.

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ



สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา โดยเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายความเร็วสูงระหว่างมหาวิทยาลัย/สถาบัน และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาคและชุมชน เป็นการแบ่งปันทรัพยากรทางการศึกษา ร่วมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ ในการดูแลระบบและบริหารการจัดการเครือข่ายที่ต้องใช้งาน ร่วมกันและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

สนับสนุนการศึกษาและยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการนี้ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเมื่อวันที่ 14-17 มกราคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย ซึ่งการประชุมโครงการฯ ได้รับความสนใจจากผู้บริหารเทคโนโลยี ผู้อำนวยการศูนย์ จากมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นจำนวนมาก

ทีมผู้บริหารและพนักงานบริษัท PBR Dummy Company



ทีมผู้บริหารและพนักงานบริษัท PBR Dummy Company

ธุรกิจจำลองของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ในโครงการแข่งขันธุรกิจจำลองระดับอุดมศึกษา ซึ่งได้พระราชทานสมเด็จพระเทพฯ เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายธุรกิจจำลอง ร่วมกับทีมบริหารจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในภาคกลางและกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2552



ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญทั่วหมาก

การสัมมนาครั้งนี้ นอกจากนักศึกษาจะได้รับทราบแนวทางในการทำธุรกิจจากวิทยากรแล้วยังได้สร้างความสัมพันธ์ และเรียนรู้การทำธุรกิจจากนักศึกษามหาวิทยาลัยต่าง ๆ ด้วย

สาขาวิชาพัฒนาสังคม ขอรับบริจาคสิ่งของหรือทุนทรัพย์ มอบแก่สถานสงเคราะห์และมูลนิธิคุ้มครองเด็ก

ด้วยสาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดทำโครงการนำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ของสาขาวิชา เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ มูลนิธิคุ้มครองเด็กบ้านครูยุ่น จังหวัดสมุทรสงคราม และสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท (บ้านปากเกร็ด) กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552 ดังนั้นจึงขอรับบริจาคเสื้อผ้ากันหนาว เสื้อผ้าเด็กชายและหญิง เสื้อผ้าเด็กอ่อน ผ้าอ้อมเด็ก สบู่ ยาสระผม ของใช้ทั่วไปและทุนทรัพย์ จากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน เพื่อนำมอบให้มูลนิธิและสถานสงเคราะห์ข้างต้น โดยบริจาคได้ที่สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552

ผลการประชุม สกสค.

จากการประชุมคณะกรรมการสำนักงาน สกสค. จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2552 เวลา 09.30 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดเพชรบุรี มีสาระสำคัญที่สมาชิกทุกท่านควรทราบดังนี้

1.ขอแสดงความยินดีกับนายบุญธรรม จันทร์ขาว ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดเพชรบุรี เป็นสมัยที่ 2 (วาระ 4 ปี)

2.การจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.และ ช.พ.ส. ขอให้รีบแจ้งโดยเร็วจะทำให้การดำเนินการและการได้รับเงินสงเคราะห์เร็วขึ้น และข้อมูลสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีสมาชิก ช.พ.ค. จำนวน 6,529 ราย และ ช.พ.ส. จำนวน 2,396 ราย ทั่วประเทศ ช.พ.ค. 722,219 ราย และ ช.พ.ร. 356,386 ราย

3.สกสค. บริการจำหน่าย Super Dict เป็น Software สื่อการศึกษา เพื่อฝึกทักษะการฟัง การแปลและการพูดภาษาอังกฤษ ของบริษัทสยามแอดวานซ์ เน็ตเวิร์ค จำกัด ราคาแผ่นละ 444 บาท เหมาะสำหรับนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเพื่อพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษ สนใจติดต่อได้ที่ สำนักงาน สกสค. เพชรบุรี โทร. 032-425902

4.สกสค. กำลังดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดนครราชสีมา และสมุทรปราการ และจะคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่หลายอัตรา สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ สกสค.

5.สกสค.ร่วมกับบริษัทพิพประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดสวัสดิการโครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาและสมาชิกครูสภาฯ เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษาและครอบครัว ทุนประกันภัย 300,000 บาท/ปี ผู้เอาประกันจ่าย 315 บาท และทุนประกันภัย 500,000 บาท/ปี ผู้เอาประกันจ่าย 525 บาท (สนใจติดต่อ สกสค.)

6.สกสค. จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปี พ.ศ. 2552 จำนวน 4 ทุน ะละไม่เกิน 100,000 บาท โดยกำหนดหัวข้อวิจัย 4 ข้อ ดังนี้ รูปแบบการบริหารของสำนักงานคณะ

กรรมการ สกสค. แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตครูและบุคลากร ทางการศึกษาหลังเกษียณอายุราชการ ความพึงพอใจของครูต่อการใช้บริการของ สกสค. และแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน ระยะเวลาการขอรับทุนตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 (สนใจติดต่อ สกสค.ด่วน)

7. สกสค. เสนอให้พิจารณาการเก็บเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. เพิ่มขึ้นอีก 50 สตางค์ ซึ่งทาง สกสค. เพชรบุรี จะทำแบบสอบถามตัวแทนสมาชิกเพื่อหาข้อสรุปและแจ้ง สกสค. ต่อไป

ค่ายคนไทย.....ไร้พุง

ผศ.เพ็ญศรี เปลี่ยนขำ ประธานสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แจ้งว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดทำหลักสูตร “ค่ายคนไทย ไร้พุง” ณ ห้องประชุมสวนเพชร รีสอร์ท ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี รุ่นละ 5-10 คน ฟรีตลอดรายการ แต่เดินทางไปเองเท่านั้น

ท่านใดสนใจกรุณาส่งรายชื่อได้ที่ ผศ.เพ็ญศรี เปลี่ยนขำ ภายในวันที่ 30 มกราคม 2552 และหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก สำหรับหลักสูตร “ค่ายคนไทย ไร้พุง” มีดังนี้

รุ่นที่ 2 วันที่ 2-3-4 กุมภาพันธ์ 2552

รุ่นที่ 3 วันที่ 4-5-6 มีนาคม 2552

รุ่นที่ 4 วันที่ 25-26-27 มีนาคม 2552 (เต็มแล้ว)

รุ่นที่ 5 วันที่ 1-2-3 เมษายน 2552

รุ่นที่ 6 วันที่ 22-23-24 เมษายน 2552

รุ่นที่ 7 วันที่ 13-14-15 เมษายน 2552

รุ่นที่ 8 วันที่ 27-28-29 พฤษภาคม 2552

รุ่นที่ 9 วันที่ 10-11-12 มิถุนายน 2552

รุ่นที่ 10 24-25-26 มิถุนายน 2552

ข่าวแจ้งจากกองพัฒนานักศึกษา

อาจารย์ท่านใดมีความประสงค์จะสวมใส่ชุดครูกลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีให้ม้วัดตัวเพื่อเทียบชุดครูย ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552 ณ กองพัฒนานักศึกษา (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี



ต่อจากฉบับที่แล้ว (32)

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment /Evaluation)

1. เลือกความเสี่ยงที่ระบุในขั้นตอนการระบุ และจำแนกความเสี่ยงมาอภิปรายเพื่อหาสาเหตุผลกระทบ การควบคุมในปัจจุบัน และประสิทธิผลของการควบคุมนั้น
2. ดำเนินการประเมินความเสี่ยงโดยวิเคราะห์ทั้งผลกระทบ(Impact) และโอกาส (Likelihood) ที่ความเสี่ยงจะเกิด
3. จัดลำดับความเสี่ยง (Risk Prioritization) โดยนำผลการวิเคราะห์ในขั้นที่ 2 มาวิเคราะห์ร่วมกับความสามารถโอกาสในการปรับปรุงความเสี่ยง และกรอบเวลาดำเนินการ

ขั้นตอนที่ 3 การจัดการกับความเสี่ยง (Risk Responses)

หลักการจัดการกับความเสี่ยง (Addressing Risk Responses)

การยอมรับความเสี่ยง	ยอมรับให้มีความเสี่ยงบ้าง เพราะต้นทุนการจัดการความเสี่ยง อาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น
การจัดการควบคุมความเสี่ยง	มิใช่การขจัดความเสี่ยงให้หมดไป แต่ควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่รับได้
การแบ่ง/ ผ่องถ่ายความเสี่ยง	ผ่องถ่ายให้บุคคลที่สามารถรับความเสี่ยง เช่น การประกันภัย
การยกเลิก/ สิ้นสุดกิจกรรมที่มีความเสี่ยง	ความเสี่ยงบางอย่างอาจควบคุมได้ ด้วยการยกเลิกเป้าหมาย โครงการ งานหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยง
การขจัดโอกาสจากสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง	ความเสี่ยงบางอย่างอาจนำมาซึ่งโอกาสในการบริหารจัดการ

ขั้นตอนที่ 4 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan)

องค์ประกอบของแผนบริหารความเสี่ยง

องค์ประกอบ	รายละเอียด
ชื่อความเสี่ยง	เขียนอธิบายสั้น ๆ ว่าประเด็นความเสี่ยงคืออะไร
ลำดับความเสี่ยงเพื่อการปฏิบัติ	ระบุลำดับคะแนน อาจใช้สีไฟจราจร
คะแนนลำดับความสำคัญ	ระบุคะแนนผลกระทบโอกาส การควบคุม การปรับปรุง และระยะเวลา
ประเภทของความเสี่ยง	ระบุว่าเป็นความเสี่ยงประเภทใด
พื้นฐานของความเสี่ยง	ระบุสาเหตุและผลกระทบต่อเป้าประสงค์ใด
การควบคุมความเสี่ยงในปัจจุบัน	ระบุแนวทางดำเนินการในปัจจุบัน
แผนปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยง	ระบุแนวทางดำเนินงานเป้าหมาย เวลา แผนสำรอง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ผู้มีส่วนได้เสีย
ตัวชี้วัดความคืบหน้าและความสำเร็จ	ระบุว่าถ้าทำตามตัวชี้วัดแล้ว ความเสี่ยงลดลงหรือไม่
แนวทางการตรวจสอบและรายงาน	ระบุความคืบหน้าในการดำเนินการ (ร้อยละ)

ขั้นตอนที่ 5 การรายงานและทบทวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Review, Report & Presentation)

- o เพื่อติดตามว่ารูปแบบของความเสี่ยง (Risk Profile) เปลี่ยนแปลงหรือไม่
- o เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงนั้นได้ผลจริง หากพบปัญหา จะได้ทบทวนการใหม่/ใช้มาตรการสำรองเพื่อจัดการกับความเสี่ยงหากจำเป็น (อ่านต่อฉบับหน้า)..

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

เชิญให้เป็นพิธีกรรับเสด็จฯ

อาจารย์ภมร พรหมณ์แก้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับเกียรติจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี เชิญให้เป็นพิธีกรรับเสด็จ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทรงสดับพระธรรมเทศนา เรื่องในวันธรรมสวนะ ณ วัดพระพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน) เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2552

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

อาจารย์ภมร พรหมณ์แก้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับเชิญเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2552 ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนครคีรี ในการนี้ทางสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้นำตุ๊กตารบายสีไปร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็ก ๆ ที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก



บริษัทไอสดสภา จำกัด

จัดโครงการอบรม และประกวดภาพยนตร์สารคดีสั้น

เมื่ออังคารที่ 13 มกราคม 2552 ณ ห้องประชุมคณะ วิทยาการจัดการ บริษัทไอสดสภา จำกัด ได้จัดโครงการอบรมและประกวดภาพยนตร์สารคดีสั้น แก่นักศึกษา สาขาวิชานิติศาสตร์ทุกชั้นปี และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม M150 T.V.CREATION โดยให้ส่งสตรีปหรือสตอรี่บอร์ด ภาพยนตร์สารคดีสั้น หัวข้อเรื่อง "ขาดไฟฟ้า ขาดโอกาส" ความยาว 2 นาที จำนวนผู้สมัคร ทีมละ 6 คน ไม่จำกัดสาขาวิชาที่เรียน เพื่อสื่อให้เห็นว่าชุมชนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ขาดโอกาสในการยกระดับคุณภาพ ชีวิตอย่างไร ซึ่งพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแสงอาทิตย์ช่วยแก้ปัญหา ได้ทั้งยังประหยัดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นักศึกษาท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ หรือ WWW.M-150.com

ต่อจากหน้า 2 ... (ผลการประชุมสภาฯ)

9.2 ผลการสรรหาคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัย

9.3 รายงานโครงการของศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นโครงการปรับปรุงสถานที่ โครงข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบ E-Learning และระบบ Mail ของมหาวิทยาลัย

9.4 การดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์ภาษา งบประมาณ 6 ล้านบาท และความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ในด้านการแต่งตั้งคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ การย้ายอุปกรณ์ และการกำหนดภารกิจ

9.5 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่ 3/2551 และครั้งที่ 1/2552

9.6 ขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 ที่สวนอัมพร ฝึกซ้อมที่มหาวิทยาลัย วันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ 2552

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานปีใหม่ ประจำปี 2552



คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดงานปีใหม่ 2552 ภายในคณะฯ ขึ้น เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2552 โดยมีการทำบุญคณะฯ ในภาคเช้า เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (ชั้น 2) และมีงานเลี้ยงสังสรรค์ในภาคค่ำ เวลา

18.00-22.00 น. ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ผศ.อุทัย ผ่องรัศมี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน รวมทั้งยังมีผู้บริหารคณะฯ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของคณะฯ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ร่วมประชุม วช.

เมื่อวันที่ 15-16 มกราคม 2552 ที่ผ่านมา อ.สุสันต์ สมิงนรา และอ.ชาญยุทธ์ อรุณสวัสดิ์ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมประชุมเรื่อง "กลไกการนำผลการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์" ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช พัทยา จ.ชลบุรี โดยมีผู้ร่วมงานอย่างคับคั่ง ทั้งภาคการศึกษา และหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน พิธีเปิดโดย นายพิสิษฐ บุญช่วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ซึ่งในการร่วมประชุมครั้งนี้เป็นการเปิดโลกทัศน์ในการทำวิจัยและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและการทำวิจัยต่อไป



ประชุมสมาชิกชมรมบริหารงานบุคคลฯ



ชมรมบริหารงานบุคคลและความปลอดภัยจังหวัดเพชรบุรี จัดให้มีการประชุมสมาชิกชมรมฯ ขึ้น เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2552 ณ ห้องประชุม 223 คณะวิทยาการจัดการ

ในการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกชมรมได้รับรู้ข่าวสารทั้งจากคณะกรรมการบริหารชมรมและจากสมาชิกด้วยกัน รวมทั้งมีการลงนาม MOU ระหว่างชมรมบริหารงานบุคคลและความปลอดภัยจังหวัดเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

สถาบันอุดมศึกษาเพื่อปวงชนและเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น



บริษัทโฮลจัสติก จำกัด
จัดโครงการอบรมและประกวดภาพยนตร์สมัครเล่น
เมื่อวันอังคารที่ 13 มกราคม 2552
ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ



สถาบันวิจัยฯ ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2552
ณ พืพชรถิ่นทอสถถนแห่งชตทพรนครตร จ้งหวัดเพชรบุรี

